



## **KOBEWOOD**

THƯƠNG HIỆU NỘI THẤT GỖ  
UY TÍN - CHẤT LƯỢNG

### **Bàn Trà Nhật Bản KobeWood**

KobeWood là thương hiệu nội thất gỗ được nhiều khách hàng trong và ngoài nước yêu thích. Dòng sản phẩm bàn trà gỗ Nhật Bản KobeWood là một trong những dòng sản phẩm nội thất cao cấp và được rất nhiều khách hàng đón nhận. Trong đó, có cả những khách hàng tại Nhật Bản, một trong những thị trường khó tính nhất.

Để đạt được những thành công như trên, ngoài việc áp dụng những công nghệ tiên tiến trong quá trình sản xuất sản phẩm thì KobeWood còn rất chú trọng về phần nguyên vật liệu. Tất cả các nguyên liệu để sản xuất bàn trà đều phải có các chứng từ chứng minh được nguồn gốc xuất xứ, cũng như đảm bảo được tính an toàn và thân thiện với sức khỏe người dùng.

## Bàn trà gỗ kiểu Nhật Bản

Những bàn trà gỗ kiểu Nhật Bản từ lâu đã được rất nhiều khách hàng yêu thích nhờ vào vẻ ngoài đơn giản và tinh tế. Cũng chính vì lý do đó, mà sản phẩm này có thể phù hợp với rất nhiều phong cách trang trí nội thất khác nhau. Cũng như có thể được tận dụng để sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau.

Bên cạnh đó, những chiếc bàn trà bằng gỗ còn giúp không gian của bạn trở nên ấm cúng và gần gũi hơn. Nhờ vậy, bạn và các thành viên trong gia đình có thể dễ dàng thư giãn hơn. Bên cạnh đó, bàn trà gỗ còn có khả năng giúp những cuộc trò chuyện của bạn với khách trở nên cởi mở hơn vì có khả năng làm giảm tâm trạng lo lắng.



## Bàn trà Miyako KobeWood

Chiếc bàn trà Miyako KobeWood tiếp tục là một sản phẩm theo đuổi phong cách tối giản nhưng lại không đơn điệu. Với cách gia công vô cùng đặc biệt, chiếc bàn trà trở nên thanh lịch và độc đáo với màu sắc của những đường vân gỗ tự nhiên và dáng vẻ mảnh mai. Tuy được làm từ những tấm gỗ dày dặn với khả năng chống cong vênh, mối mọt tốt nhưng nhờ vào những đường cắt tinh tế, chiếc bàn vẫn trông rất mềm mại.

## Bàn trà Nhật Bản Miyako

Hơn nữa, tất cả các thông số kỹ thuật của bàn trà đều được thiết kế dựa trên quá trình nghiên cứu sở thích và thói quen sử dụng sản phẩm của khách hàng. Từ đó, khách hàng sẽ luôn cảm thấy thoải mái khi sử dụng sản phẩm. Chiều dài và chiều rộng của bàn trà Palace cũng được không chế sao cho vẫn đủ rộng để phục vụ các nhu cầu của khách hàng nhưng không quá lớn gây chiếm diện tích không gian nhà bạn.



<b>Thông Số Kỹ Thuật Bàn Trà</b>	
<b>Mã sản phẩm bàn trà</b>	MIK90ACALBR
<b>Mặt bàn trà</b>	Gỗ tự nhiên màu vàng nâu chống thấm.
<b>Chân bàn trà</b>	Gỗ tự nhiên sơn chống thấm tuyệt đối.
<b>Kích thước bàn trà (Dài x Rộng x Cao)</b>	90x50x33 cm
<b>Màu sắc bàn trà</b>	Màu gỗ tự nhiên sơn NC vàng nâu
<b>Thời gian giao hàng bàn trà</b>	Trong vòng từ 7 đến 10 ngày sau khi xác lập đơn hàng đã thanh toán.

Chính vì vậy, chiếc bàn trà có chiều cao vừa phù hợp với việc phối hợp với bộ sofa của gia đình bạn, vừa khiến khách hàng cảm thấy hoàn toàn thoải mái khi sử dụng sản phẩm để làm một chiếc bàn trà ngồi bệt. Ngoài ra, bạn cũng có thể tận dụng chiếc bàn cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau, như làm thành một kệ để đồ trang trí hay một bàn đọc sách.

Vì mỗi sản phẩm đều được kiểm tra kỹ lưỡng sau từng công đoạn gia công và trước khi đóng gói, nên sản phẩm được đảm bảo có chất lượng và luôn trong tình trạng hoàn hảo khi được giao tới tay khách hàng. Tuy nhiên, để giúp chiếc bàn cũng như những vật dụng làm từ gỗ khác luôn giữ được vẻ đẹp như mới, khách hàng cần chú ý một vài điểm như sau.

Đầu tiên, bạn cần tránh đặt chiếc bàn trà tại những vị trí quá ẩm thấp hoặc có nhiều ánh nắng trực tiếp từ mặt trời. Vì đây chính là hai yếu tố có khả năng khiến chiếc bàn trà của bạn nhanh hư hỏng hoặc nhanh cũ hơn. Bên cạnh đó, bạn cũng cần tránh đặt những vật dụng có nhiệt độ quá cao trực tiếp lên mặt bàn nhằm tránh việc xuất hiện những vết nứt.

Nếu bạn còn bất cứ thắc mắc nào về các sản phẩm của KobeWood thì đừng ngần ngại, hãy liên hệ ngay số hotline được đính kèm bên dưới để được tư vấn trực tiếp. Hoặc bạn cũng có thể truy cập vào website của công ty để có thể tìm hiểu thêm thông tin của sản phẩm và tiến hành đặt hàng trực tiếp tại website một cách nhanh chóng và an toàn.

\*\*\* **Sản phẩm bàn trà liên quan**

Bàn trà Nhật Bản KobeWood Eden  
Bàn trà Nhật Bản KobeWood Forest  
Bàn trà Nhật Bản KobeWood Himeji  
Bàn trà Nhật Bản KobeWood Hokkaido  
Bàn trà Nhật Bản KobeWood Iwate  
Bàn trà Nhật Bản KobeWood Kumamoto  
Bàn trà Nhật Bản KobeWood Kyoto  
Bàn trà Nhật Bản KobeWood Nara  
Bàn trà Nhật Bản KobeWood Osaka  
Bàn trà Nhật Bản KobeWood Palace  
Bàn trà Nhật Bản KobeWood Purest  
Bàn trà Nhật Bản KobeWood Rainbow  
Bàn trà Nhật Bản KobeWood Miyako  
Bàn trà Nhật Bản KobeWood Saikyo  
Bàn trà Nhật Bản KobeWood Kobe



**Siêu Giảm Giá !!!**

Bàn Trà  
Nội Thất  
Nhật Bản

**KobeWood.net**



**CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐỒ GỖ KOBE WOOD**

Văn Phòng: số 60 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Trụ sở: số 184/8 Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 02839308070

Hotline: +84 903 35 85 96

Giấy phép kinh doanh số 0316274889

Nhanh tay đặt mua ngay sản phẩm tại link

\* Truy cập ngay: <https://kobewood.net>

\* Truy cập ngay: <https://kobewood.net/danh-muc/ban-tra>

Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp ngày 20/05/2020

***Bàn Trà Miyako KobeWood***

<https://kobewood.net/shop/ban-tra-miyako-mik90acalbr>